

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187/TA-VP  
V/v trả lời chất vấn  
của Đại biểu Quốc hội

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn,  
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Trước tiên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thành thật xin lỗi Đại biểu về việc chậm trả lời ý kiến chất vấn. Thực tế, ngay sau khi nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xem xét để có văn bản trả lời, tuy nhiên do sai sót của các đơn vị giúp việc nên việc trả lời chất vấn của Đại biểu có sự chậm trễ.

Về chất vấn của Đại biểu với nội dung: *“Trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án vụ việc tham nhũng được phát hiện là 59.570 tỷ đồng và trên 400ha đất nhưng số tiền thu hồi cho nhà nước là 4.676 tỷ đồng và trên 219ha đất. Như vậy số tiền thu hồi cho Nhà nước chỉ được khoảng 8% so với tổng số tiền thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra. (Báo cáo công tác 10 năm phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ).*

*Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết biện pháp trong thời gian tới để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra để tránh thất thoát cho Nhà nước”,* Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xin được trả lời như sau:

Trong thời gian qua, nhìn chung các vụ án về tham nhũng đều được các Tòa án khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời và áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo, nhất là đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước.

Tuy nhiên, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng trong thời gian qua cho thấy, số tài sản thu hồi được so với những thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra còn hạn chế đúng như phản ánh của Đại biểu. Nguyên nhân của tình trạng trên là do: (1) các đối tượng phạm tội tham nhũng thường là người có trình độ, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó, che giấu, tẩu tán tài sản nên rất khó khăn cho việc xác định tài sản để kê biên; (2) quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra thường chỉ tập trung vào việc thu thập các chứng cứ liên quan đến việc chứng minh tội phạm mà chưa thật chú trọng thu thập chứng cứ hoặc áp dụng các biện pháp đảm bảo cho việc giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự nên trong nhiều vụ án, Tòa án gặp khó khăn trong việc làm rõ và xử lý phần trách nhiệm dân sự, cũng như việc xem xét, quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước tiền và tài sản do các bị cáo phạm tội mà có; (3) còn có Tòa án chưa chú trọng việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung để khắc phục hậu quả mà tội phạm tham nhũng gây ra.

Để khắc phục tình trạng trên, các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là:

- Có các giải pháp nhằm thực hiện và quản lý tốt việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức.

- Ngay từ giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra cần chú trọng áp dụng các biện pháp ngăn chặn (kê biên tài sản) để hạn chế việc các bị cáo tẩu tán tài sản, nhằm phục vụ cho công tác xét xử và thi hành án.

- Trong giai đoạn xét xử, các Tòa án cần chú ý áp dụng biện pháp tư pháp tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với các khoản tiền và tài sản do các bị cáo phạm tội mà có để thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, đồng thời chú trọng việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung, nhằm khắc phục hậu quả mà tội phạm tham nhũng gây ra.

Một lần nữa, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thành thật xin lỗi Đại biểu về việc chậm trả lời ý kiến chất vấn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đại biểu để giúp cho các Tòa án hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Vụ phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội;
- Lưu: VP TANDTC.

**CHÁNH ÁN**



---

**Nguyễn Hòa Bình**